
แจ้งเขตพื้นที่ปูพรมตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
นำเสนอเมื่อ : 9 ก.ค. 2562

“สุเทพ” เซ็นคำสั่งแจ้ง สพป.ปูพรมตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทั่วประเทศ
หลังนายกรัฐมนตรี กำชับ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอาหารกลางวันเด็กอย่างเข้มงวด

วันนี้ (8 ก.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตนได้ลงนามคำสั่งเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ถึง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั่วประเทศ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีนโยบายจุดเน้นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีความห่วงใยเรื่องการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
และกระทรวงมหาดไทย (มท.) กำกับดูแลตรวจสอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด
เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ
และการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สพฐ. ขอให้ สพป.กำชับ ควบคุม
และตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรีย
นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว รวมทั้งต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ทั้งนี้ให้เขตพื้นที่รายงานผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้รับทราบภายในวันที่ 22 ก.ค.2562 นี้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เรื่องโครงการอาหารกลางวัน เป็นเรื่องสำคัญที่
สพฐ.ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระเมตตาให้จัดโรงครัวพระราชทานต่อเนื่อง และทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอด
รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่เข้มงวดดูแลการจัดโครงการอาหารกลางวันเด็กทั่วทั้งประเทศ
พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นตัวแทนลงไปตรวจติดตามในระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน
20 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ จัดการอาหารอย่างมีคุณภาพ

“ส่วนประเด็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 3
พบโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 4 แห่งส่อทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เรื่องนี้
สพฐ.ประสานขอข้อมูลไปยังป.ป.ช.แล้ว เพื่อตรวจสอบว่าเป็นโรงเรียนไหนและมีที่มีที่ไปอย่างไร
ทั้งนี้ผมจะปูพรมตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันทั้งประเทศ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ” ดร.สุเทพ กล่าว

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
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